

ผลประโยชน์ร่วมแตกสลาย

สงครามเป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลี่ยงได้

เราได้ทราบมาแล้วว่า การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๒๐ เมื่อปี ๑๙๕๖ นั้น ครุสชอฟ นอกจากจะกล่าวโจมตีสตาลินแล้ว ยังกล่าวถึงนโยบายต่างประเทศของรัสเซียอีกด้วย ครุสชอฟกล่าวว่า ประชาชนหลายล้านคนกำลังตั้งคำถามว่า สงครามจะสามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ มนุษย์เราได้ขานสงครามโลกมาแล้วสองครั้ง ยังจะต้องทำสงครามครั้งที่สามอีกหรือ ชาวมาร์กซ์เท่านั้นที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะ ๒๐ ปีมานี้

ครุสชอฟเห็นว่า จริงอยู่ มาร์กซ์ - เลนินได้เคยกล่าวว่า สงครามเป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทราบเท่าที่จักรวรรดินิยมยังอยู่ ความคิดเห็นของเลนินนั้นขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ ๒ ประการคือ.-

(๑) โลกล้อมรอบด้วยจักรวรรดินิยม

(๒) พลังของสงครามและทางการเมืองที่ไม่ต้องการ สงครามได้ถอนจนไม่สามารถที่จะบังคับให้จักรวรรดินิยมให้เลิกทำสงครามได้

ครุสชอฟกล่าวต่อไปว่า ปกติแล้ว คนเรามักจะคำนึงถึงลักษณะของปัญหาเพียงปัญหาเดียว โดยคิดว่า สาเหตุทางเศรษฐกิจอย่างเดียวที่ทำให้เกิดสงครามภายใต้ระบบจักรวรรดินิยม สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ สงครามไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียว สงครามจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างชนชั้นทางการเมือง กับวิธีการของการรวมกัน กับความเข้าใจและการตัดสินใจของประชาชน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของการต่อสู้กันทางด้านสังคมและพลังทางการเมืองจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ แต่ก่อนนี้ พลังทางสังคมและพลังทางการเมืองที่ไม่ต้องการสงครามได้รวมตัวกันอย่างหลวมๆและไม่มี

๑. เก็บความสำคัญจากคำปราศรัยของครุสชอฟ จากหนังสือ The Sino-Soviet dispute, China Quarterly, ๑๙๕๖ Ideology in Conflict, by Dieter Dux, D. Van Nostrand Co., 1963

วิธีการที่จะต่อต้านความสงคราม สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เช่นเดียวกัน เมื่อกำลังส่วนใหญ่ได้ต่อสู้กันที่จะทำสงครามโดยชนชั้นกรรมาชีพ กำลังส่วนนั้นก็ถูกทำลายโดยการทรยศของผู้นำ Second International ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็เช่นเดียวกัน ประเทศรัสเซียประเทศเดียวกำลังกำหนดนโยบายสันติภาพ แต่ขณะเดียวกันมหาอำนาจอื่น ๆ ได้เตรียมที่จะทำสงคราม และผู้นำของสังคมประชาธิปไตยก็ทำให้ชนวนการกรรมากรรมในคายนายทุนแตกแยก

ครูสซอพอธิบายต่อไปว่า ในระยะนั้นความคิดที่ว่า ทรามโกลจักรวรรดินิยมยังอยู่ ทรามนั้นสงครามเป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น ยังถูกต้องอย่างไม่มีข้อสงสัย แต่ในปัจจุบันนี้ สถานะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กล่าวคือโลกในขณะนี้ เป็นโลกของค้ายสังคมนิยม ซึ่งโลกกลายเป็นพลังที่สูงควบ และในค้ายสังคมนิยมนี้ พบว่า กำลังทางสันติไม่เพียงจะเป็นธรรมะอย่างเดียวแต่ยังเป็นการป้องกันการรุกรานควบ อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนในประเทศต่าง ๆ ส่วนมากยังดำเนินการที่จะป้องกันสงคราม และชนวนการกรรมากรรมในประเทศนายทุนโลกกลายเป็นกำลังในการป้องกันสันติภาพอย่างสำคัญ ชนวนการของผู้สนับสนุนสันติภาพได้ถือตัวสูงขึ้นและโลกกลายเป็นตัวประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ คำสอนของเลนินที่ว่า ทรามโกลที่จักรวรรดินิยมยังรวมอำนาจกันอยู่ และมูลทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดสงครามนั้นก็ยังไม่หายไป ซึ่งเราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะทรามโกลที่จักรวรรดินิยมยังคงอยู่ ปฏิกริยาของกลุ่มผลประโยชน์ในลัทธิชนนายทุนจะต้องกำเนินการสงครามและการรุกราน และพยายามที่จะปลดปล่อยสงครามออกมา แต่สงครามก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้ ยังมีพลังทางสังคมและพลังทางการเมืองที่ป้องกันสงครามจากจักรวรรดินิยม ถ้าหากจักรวรรดินิยมจะเริ่มสงคราม เราก็สามารถที่จะยับยั้งผู้รุกรานและทำลายแผนการนั้นได้

ครูสซอพเห็นว่า การที่เราสามารถทำได้เช่นนั้นได้ กำลังที่ต่อต้านสงคราม ก็จะต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และจะต้องรวมกันเป็นแนวร่วมโดยไม่ยอมผ่อนคลายเป็นกำลังในการรักษาสันติภาพ

ครูชอฟกล่าวในตอนสุดท้ายว่า เมื่อประชาชนยุคอาบองกรวมใจร่วมกันอย่างจริงจังก็จะประกบกันได้ จะไม่มีสงครามใหม่เกิดขึ้น

เราจะเห็นว่า ค่าแถลงของครูชอฟ เป็นการแสวงหาที่ของรัสเซียต่อสถานการณ์ของโลก ในทำนองจะผ่อนคลายความตึงเครียด เพราะในสมัยสตาลิน การสร้างสถานการณ์ไม่เป็นผลก็ต่อประเทศรัสเซียเลย จีนคอมมิวนิสต์ซึ่งได้สร้างตัวมาเพียง ๗ ปี ในขณะนั้น จึงไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับแถลงของครูชอฟ เพราะในระหว่างนั้น จีนคอมมิวนิสต์กำลังรวมตัวกันเป็นปีกแฉก กำลังเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละ เพื่อสร้างความสำเร็จของประเทศ

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จีนคอมมิวนิสต์ยอมรับสงคราม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภัยพิบัติ เพราะจีนคนชาติแม้ว่าจะไปร่อนเกาะไต้หวันในดินแดนที่มีพื้นที่เล็ก ๆ ในฐานะในทางกฎหมายในทางการ เมืองระหว่างประเทศของจีนคนชาตินั้น สูงมาก และสูงกว่าจีนคอมมิวนิสต์ทุกประการ เพราะจีนคนชาติ ขณะนี้ยังเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานะประเทศมหาอำนาจ และยังมีประเทศมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา <sup>ชาติที่ตนสนับสนุน</sup> จึงอยู่แม้ว่าจีนคอมมิวนิสต์จะมีรัสเซียสนับสนุนให้เข้าสหประชาชาติ เช่นเดียวกับสหรัฐ ฯ สนับสนุนไต้หวัน ซึ่งมองไปแล้วอาจจะพอใจ แต่ข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะจีนคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะเข้าไปแทนที่ไต้หวันที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ การสนับสนุนของรัสเซีย นั้นไม่สามารถที่จะทำให้จีนคอมมิวนิสต์เข้าไปมีที่นั่งในสหประชาชาติได้ ทั้งนี้ จึงเป็นหน้าที่ของจีนคอมมิวนิสต์เองที่จะต้องพยายามหาเสียงหาคะแนนนิยมต่อประเทศที่เป็นกลาง (Non bloc member) เราจะเห็นว่าในปีหนึ่ง ๆ จีนคอมมิวนิสต์ต้องเสียเงินทองเป็นจำนวนมากในการ เป็นมิตรกับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในค่ายสังคมนิยม

กระบวนการดังกล่าวของจีนนี้เอง ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งแล้ว ก็เป็นการซ้อนทับการกระทำของรัสเซีย รัสเซียดำเนินการช่วยเหลือประเทศที่นอกค่ายของตนเพื่อต่อต้านกับสหรัฐ ฯ เพื่อดำรงไว้ซึ่งฐานะของผู้นำในโลกของแต่ละค่าย แต่การดำเนินการของจีนคอมมิวนิสต์นั้นเป็นการแสวงหาเกียรติภูมิ และฐานะในทางการ เมืองระหว่าง

ประเทศ เพราะถ้าจีนคอมมิวนิสต์ยอมรับ status quo ในปัจจุบันนี้ ก็เท่ากับเป็นการ  
รับรองให้มี two China ยอมรับฐานะของไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จีนแดงยอม  
ไม่ได้

บรรดาประเทศเกิดใหม่ในอาฟริกาและประเทศที่ได้รับเอกราชในหลัง  
สงครามโลกครั้งที่สอง จึงเป็นเป้าของการดำเนินการของทั้งรัสเซียและจีนคอมมิวนิสต์  
จีนคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะไต่มาซึ่งฐานะในทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่วนรัสเซีย  
ต้องการ เพื่อที่จะรักษาสถานะเดิมของโลกปัจจุบัน

โดยเหตุที่จีนคอมมิวนิสต์เป็นชาวเอเชีย วิธีการที่ใช้กับประเทศที่เกิดใหม่  
ในอาฟริกาและที่ เป็นเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ใกล้เคียงว่าจะได้เปรียบ  
กว่ารัสเซีย เพราะรัสเซียเป็นชาวผิวขาวและเคยเป็นประเทศจักรวรรดินิยมมาก่อน

จีนคอมมิวนิสต์ แม้ว่าจะมีบทบาทในสงครามเกาหลี ในการประชุม ๑๕ ชาติ  
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องลาวรวมทั้งการเจรจากับสหรัฐ ฯ แต่ก็ไม่มีบทบาทที่สำคัญเท่ากับการ  
การประชุมประเทศเอเชีย - อาฟริกา ที่บันดุงในปี ๑๙๕๕ ในการประชุมครั้งนี้ทำ  
ให้จีนคอมมิวนิสต์มีฐานะเท่าเทียมรัสเซียเลยทีเดียว เพราะจีนคอมมิวนิสต์ได้มีบทบาท  
ในฐานะผู้นำของชาติเอเชีย - อาฟริกา และในการประชุมชาติเอเชีย - อาฟริกา  
ครั้งที่ ๒ ก็เช่นเดียวกัน จีนคอมมิวนิสต์พยายามก็ดักกันรัสเซีย

เราจะเห็นได้ชัดว่า แม้ว่าจีนคอมมิวนิสต์กำลังปรับปรุงประเทศ จะประสบ  
ความยากลำบากในด้านเศรษฐกิจมากมายก็ตาม แต่จีนคอมมิวนิสต์ก็ต้องต่อสู้เพื่อ  
เกียรติภูมิ และวิธีการที่จีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้ในการดำเนินงานนั้น ก็คือการใช้อำนาจ  
ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็คือการดำเนินนโยบายทางการทูต

การใช้อำนาจสร้างเกียรติภูมินั้น เราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของจีน  
คอมมิวนิสต์ดังนี้ คือ การเข้าร่วมสงครามเกาหลี กรณีพิพาทเรื่องจีนแดงกับอินโดจีน  
การสร้างและทดลองระเบิดปรมาณู เป็นต้น

การดำเนินการนโยบายทางการทูต นั้น จีนคอมมิวนิสต์ได้ต่อสู้กับไต้หวันมา  
มากที่สุด ขณะนี้จีนคอมมิวนิสต์มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ ถึง

๕๒ ประเทศ และจีนคณะชาติมี ๖๓ ประเทศ <sup>๒</sup>

ฉะนั้น จะให้จีนคอมมิวนิสต์ยอมรับความคิดของครูสุขอพจึง เป็นสิ่งที่ เป็นไป  
ได้ยาก เพราะ National Interest ของรัสเซีย และจีนคอมมิวนิสต์ต่างกัน

การอยู่ร่วมกับไทยสันติ <sup>๓</sup>

ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ ๒๐ ของรัสเซียในปี ๑๙๕๖ ครูสุขอพ  
นอกจากจะกล่าวถึง สงคราม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนั้น ครูสุขอพยังกล่าวถึง  
หลักการของการอยู่ร่วมกับไทยสันติว่า การอยู่ร่วมกับไทยสันติระหว่างการ เมือง  
สองระบบนั้น พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียได้พิจารณา เอานโยบายการอยู่ร่วมกับไทย  
สันติของเลนิน เป็น <sup>หัวใจ</sup>หัวใจไปของนโยบายต่างประเทศ และบอกว่า การอยู่ร่วมกับไทย  
สันติเป็นนโยบายที่สูงส่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างลัทธิสังคมนิยม  
กับลัทธินายทุน และนโยบายการอยู่ร่วมกับไทยสันติจะเสริมสร้างฐานะของประเทศ  
สังคมนิยมให้สูงขึ้น จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของ  
ประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ ในประเทศนายทุนต่างได้รับความนิยมจากประชาชน  
เป็นอันมาก

ครูสุขอพ กล่าวต่อไปว่า หลักการอยู่ร่วมกับไทยสันตินี้ หมายความว่า ถ้า  
มีการคุกคามต่อสันติภาพของโลก จะต้องมีการ รัสเซียหรือประเทศในกลุ่ม  
สังคมนิยม เหตุผลที่ประเทศสังคมนิยมจะหลีกเลี่ยงสงครามรุกราน ก็เพราะรัสเซีย  
และกลุ่มประเทศสังคมนิยมต่างมีพร้อมแล้วซึ่งกินแค้นและทรัพยากรธรรมชาติ รัสเซีย  
ขอประกาศเลิกนโยบายที่อาจจะทำให้ประชาชนจำนวนล้านกระโหลกเข้าไปสู่สงคราม  
เพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของประเทศนายทุน

ครูสุขอพ อธิบายว่า ทุกวันนี้ศัตรูของสันติภาพกล่าวว่า รัสเซียไม่นำเอา  
การปฏิวัติไปปล้นล้างลัทธินายทุนส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ และไทยไม่จำเป็นที่  
จะกล่าวว่าในระหว่างพวกเราไม่มีใครสนับสนุนนายทุน แต่มีใ้ค้หมายความว่า เรา  
จะเข้าไปแทรกแซงหรือวางแผนแทรกแซงกิจการภายในของประเทศนายทุนจะเป็น

๒. Government Information Office, China Yearbook 1963-1964,  
China publishing CO., Taiwan, 1964, p.666  
๓. เฉลิมเกียรติ ๑

สิ่งที่น่าชมเชยที่จะกล่าวว่า การปฏิวัติสามารถสั่งเข้ามาเช่นเดียวกับการสั่งของ เช่นเดียวกับ Romain Rolland กล่าวว่า "เสรีภาพไม่สามารถจะส่งโดยทางรถไฟ เช่นเดียวกับวิสกี้" เรามักจะได้ยินเสมอจากตัวแทนของกลุ่มประเทศนายทุนกล่าวกันว่า ผู้นำรัสเซียได้เรียกร้องที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ประกาศว่า จะต่อสู้เพื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิคอมมิวนิสต์จะต้องเข้าครองทุกประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของลัทธินายทุน

ครูสซอพ อธิบายต่อไปว่า เมื่อเราทราบว่า ระบบสังคมนิยมจะสามารถชนะในภาวะที่อยู่ร่วมกันโดยสันตินั้น มีใ้หมายความว่า ชัยชนะที่ได้รับนั้น เป็นชัยชนะที่ใช้กำลังอาวุธเขาแทรกแซงประเทศนายทุนโดยกลุ่มประเทศสังคมนิยม แต่ชัยชนะของคอมมิวนิสต์ขึ้นอยู่กับผลผลิตของค่ายสังคมนิยมที่อยู่เหนือกว่าคายนายทุนทางหากกล่าวอย่างย่อ ๆ ก็คือ ความคิดของมาร์กซและเลนินกำลังเข้าถึงจิตใจของชนชั้นกรรมกรในประเทศนายทุนทุกที่ และได้เกาะหัวใจของกรรมกรในประเทศประชาธิปไตยหลายล้านคน เราเชื่อว่า กรรมกรทั่วโลกคงจะดำเนินการกันร่นต่อสู้เพื่อสร้างสรสังคมนิยม สร้างสรลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่เราปฏิบัติคือสงครามอย่างแท้จริง เราຍึดถือมาเสมอและจะยึดถือต่อไปว่า การสร้างระบบสังคมใหม่ในประเทศนั้นประเทศนี้เป็นกิจการภายในที่เกี่ยวข้องกับประชาชนของประเทศนั้น ๆ โดยตรง นี่คือนโยบายของรัสเซียซึ่งดำเนินการตามคำสอนของมาร์กซและเลนิน

ครูสซอพ กล่าวต่อไปว่า หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นที่ยอมรับแล้วในสายตาของชาวโลกและหลักอันนี้ก็ไ้เป็นที่ยึดถือหลักหนึ่งของนโยบายต่างประเทศของจีนและประเทศอื่น ๆ หลักการอยู่ร่วมกันโดยสันตินี้ เป็นหลักของธรรมชาติ เพราะปัจจุบันนี้ ไม่มีทางออกอย่างอื่น มีทางเลือกไว้เพียงสองทางเท่านั้น ก็คือจะอยู่ร่วมกันโดยสันติหรือจะอยู่ร่วมกันด้วยสงคราม เพราะไม่มีทางที่สาม

ครูสซอพกล่าวในที่สุดว่า เราเชื่อว่า ประเทศที่มีระบบสังคมต่างกันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยทางคนต่างอยู่ด้วยการกระชับความสัมพันธ์และร่วมมือกันมากขึ้น หลักปรัชญาของเราจะเป็นแบบที่ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในประเทศที่มี

ระบบสังคมไม่เหมือนกัน

หลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติของครูสซอฟนี้ ถ้าเราพิจารณาถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะเห็นว่า

๑. รัสเซียยอมเจรจากับฝ่ายตะวันตก เช่นการเจรจาทกลงกันในเรื่องการห้ามทดลองนิวเคลียร์บางส่วน

๒. พยายามให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่เป็นกลาง

สำหรับหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติของจีนคอมมิวนิสต์นั้น เราจะเห็นได้จากการประชุมที่ปักกิ่ง ซึ่งมีข้อแถลงหลัก ๕ ประการดังต่อไปนี้

๑. เคารพอธิปไตยในอำนาจอธิปไตยของกันและกัน
๒. ไม่รุกราน
๓. ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
๔. ความเสมอภาค
๕. การตัดสินใจตนเอง

หลัก ๕ ประการนี้เป็นสิ่งที่จีนแสวงไขสร้างขึ้น ณ ที่ประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย - แอฟริกา ณ ปักกิ่งในปี ๑๙๕๕ ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่า เป็นธรรมชาติทั่วไปในกฎหมายระหว่างประเทศ ในการติดต่อกันระหว่างรัฐ เพราะฉะนั้น การที่จีนแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรายำถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเอง จีนแสวงไขไม่ได้ออกว่า จีนแสวงไขจะร่วมมือกับตะวันตก ตรงกันข้ามจีนแสวงไขกลับประณามว่า การร่วมมือ (cooperation) นั้น พวก Modern Revisionists ที่ทำทลายทฤษฎีของเลนิน

เราพิจารณาถึงการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างจีนแสวงไขกับรัสเซียแล้ว เราจะเห็นว่า จีนแสวงไขมีความประสงค์ที่จะใช้นโยบายนี้กับกลุ่มประเทศที่เป็นกลาง ส่วนรัสเซียนั้นเห็นว่าควรร่วมมือกับฝ่ายตะวันตก แล้วให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่เป็นกลาง เช่นในการให้ความช่วยเหลือต่อ อียิปต์ อินเดียน และอินโดนีเซีย เพราะในระหว่างปี ๑๙๕๕ ครูสซอฟได้เดินทางไปเยือนประเทศที่เป็นกลาง การประกาศ

๔. Chin Szu-kai, Communist China's Relation with the Soviet Union 1949-1957, Union research institute, Hongkong, 1960, p. 5

ความช่วยเหลือดังกล่าว แม้ว่าจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างรัฐเกี่ยวกับสหรัฐ ฯ แต่จีนคอมมิวนิสต์ก็มองเห็นว่า ครูสชอฟล้มคคติที่ว่า "He who is not for me is against me" <sup>๕</sup>. เสียแล้ว

จีนคอมมิวนิสต์มีความเห็นว่า รัฐเซียควรจะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ ภายคอมมิวนิสต์ถึงจะถูก เพราะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมอย่าง แท้จริงมาแล้ว

การไปสู่สังคมนิยมนั้นมีหลายวิธี <sup>๖</sup> X

ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เซียครั้งที่ ๒๐ ครูสชอฟนอกจากจะกล่าว ถึงสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ และการอยู่ร่วมกันโดยสันติแล้ว ครูสชอฟยังกล่าว ถึงวิธีการที่เข้าไปสู่สังคมนิยมในลักษณะคอมมิวนิสต์อีกด้วย

ครูสชอฟ โลกอาจถึงคำพูดของเลนินที่ได้เขียนไว้ว่า การที่ทุกประเทศจะบรรลุ ถึงสังคมนิยมนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องวางแผนอนดีที่จะต้องวิธี เดียวกัน ทุก ๆ ประเทศจะเริ่มด้วยวิธีการของตนหรือในรูปของประชาธิปไตย หรือ ในรูปของเบรจการชนชั้นกรรมาชีพ ทุก ๆ อัตราการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมน จะมี ผลสอดคล้องและสวนทาง ๆ ของชีวิตสังคมน

ครูสชอฟได้อธิบายว่า วิธีการเหล่านี้ ไข่มุนมาแล้วในประวัติศาสตร์ เช่น ประเทศโปแลนด์ บุลกาเรีย เชโกสโลวาเกียและอัลบาเนีย และเกือบจะเป็นไป ได้ว่า แบบฟอร์มของการ เปลี่ยนไปสู่สังคมนิยมใดก็กลายเป็นสู่หลายวิธีการ และการ ก้าวไปสู่สังคมนิยมไม่จำเป็นต้องทำสงครามกลางเมือง

ครูสชอฟได้อธิบายต่อไปว่า เป็นไปได้แล้วที่การก้าวไปสู่สังคมนิยมโดยวิธี ทางรัฐสภา เพราะวาทชนชั้นกรรมากรของประเทศนายทุนต่าง ๆ พอดีจะรวมตัวกัน ใจแล้ว เว้นแต่ประเทศที่ยังมีลัทธิ นายทุนที่มีคักริสูงสนับสนุนอยู่ จึงจำเป็นต้องใช้ วิธีปฏิวัติที่รุนแรง

จากคำอธิบายของครูสชอฟที่ใดกล่าวมาข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นท่าที

๕. Crankshaw, The new cold War, Penguin, 1963, p.57

๖. เหมขนข ๑

ของรัสเซียในการที่จะไปสู่โลกของคอมมิวนิสต์โดยทางสันติ แต่การนี้ เมมาเซตุง เห็น  
ว่า ไม่ถูกต้อง และโลกกล่าวหาว่าครูสซอฟเป็นพวก Modern Revisionist ซึ่งเรา  
จะเห็นได้จากข้อคิดเห็นของ เมมาเซตุงเกี่ยวกับการนี้ว่า

ลัทธิมาร์กซ - เลนินได้เติบโตมาด้วยการต่อสู้ และในเริ่มแรก ลัทธิมาร์กซ  
ได้ถูกโจมตีรอบข้าง และกล่าวหาว่าเป็นยาพิษ การต่อสู้ของชนชั้นยังไม่สิ้นสุด ใน  
ลักษณะเช่นนี้ ยังไม่แน่ใจว่าลัทธิสังคมนิยมและนายทุนจะชนะหรือไม่นั้นยังไม่แน่  
ชามาร์กซยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชาชนทั้งหมด เพราะฉะนั้นลัทธิมาร์กซจะ  
ต้องพัฒนาต่อไปด้วยการต่อสู้ต่อไป

การที่จีนคอมมิวนิสต์ไม่เห็นด้วยวิธีการ เช่นนี้ เพราะประสิทธิภาพของจีน  
คอมมิวนิสต์กับรัสเซียต่างกัน จีนคอมมิวนิสต์ประสบความสำเร็จในการเข้าครอบครอง  
แผ่นดินใหญ่ ด้วยสงครามกลางเมือง ผู้นำของจีนคอมมิวนิสต์ขณะนี้ ล้วนแต่ผ่านสงคราม  
กองโจรมาแล้วอย่างมากมาย ชัยชนะในศึกเบียดเบียนผู้ ทำให้จีนคอมมิวนิสต์เกิด  
ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่คอมมิวนิสต์นั้น จะต้องเป็นการปฏิบัติ ขบวนการ  
เวียดกงในเวียดนามใต้และขบวนการประเทศลาวที่ได้ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้ เป็น  
ความเชื่อมั่นของจีนคอมมิวนิสต์

สำหรับรัสเซียมีประสิทธิภาพต่างกับจีนคอมมิวนิสต์ รัสเซียปฏิบัติเป็นคอม-  
มิวนิสต์ในปี ๑๙๑๘ ไม่มีสงครามกลางเมืองที่ต้องทำอย่างยากเย็น ไม่ต้องใช้กลวิธี  
ต่อสู้ซึ่งกันและกัน และการโฆษณาชวนเชื่อ ผู้นำของรัสเซียที่เคยเผชิญกับความทุกข์ยาก  
ในสมัยการปฏิวัตินั้น ไร้อาณาหรือไม่ก็ตายไปเกือบหมดแล้ว ผู้นำในขณะนี้ รวม  
ทั้งผู้ที่ เป็นสมาชิกของสภาเพริซีเคียมยัง เป็นหนุ่มหรือ เด็ก เมื่อการปฏิวัติในรัสเซียได้  
เริ่มขึ้น

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้รัสเซียเห็นว่าการ เปลี่ยนแปลงไปสู่คอมมิวนิสต์  
ด้วยวิธีสันตินั้น คือกลุ่มบรรดาประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันตก เพราะประเทศ  
เหล่านี้ กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยชัยชนะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดย

รัสเซียไม่ต้องลงทุนในการสู้รบแต่อย่างใด เพียงเข้าไปจัดการ เขตในปกครองให้ปกครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต์เท่านั้น

เพราะฉะนั้น วิธีการที่ทรูสซอฟเสนอนั้น ฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ จึงไม่เห็นด้วย

ความจริง การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย เป็นเรื่องภายในของประเทศและการที่จีนคอมมิวนิสต์ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองระหว่างประเทศ แต่ที่เกิดการโต้แย้งกันอย่างรุนแรงนั้น ก็เพราะทั้งจีนคอมมิวนิสต์และรัสเซียต่างเป็นประเทศในค่ายสังคมนิยมทั้งคู่ และต่างคนต่างอ้างคำสอนของมาร์กซและเลนิน และต่างอ้างว่าตนเป็นฝ่ายถูก จึงทำให้เห็นว่าการซัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องทางอุดมการณ์ไป ความจริงแล้วเป็นเรื่องวิธีการต่างหาก เพราะทั้งจีนคอมมิวนิสต์และรัสเซียต่างมีอุดมการณ์สุดท้ายที่จะบรรลุถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่การดำเนินการตามปัจจุบันนี้ ไท่กว่าเน้นไปตามความต้องการ ความคิดของแต่ละฝ่าย ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในส่วนเสียของชาติได้เข้ามาเกี่ยวข้อง และส่วนใดส่วนเสียนี้เอง เป็นการแสดงถึง "ผลประโยชน์ของชาติ"